

## NHỊP SỐNG HUẾ

### “Xây dựng không gian phố cổ Gia Hội thành tuyến phố thương mại du lịch đặc trưng của thành phố Huế”

Ngày 22/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị giao trực tiếp đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng không gian phố cổ Gia Hội thành tuyến phố thương mại du lịch đặc trưng của thành phố Huế” do Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì thực hiện.



TS. Đặng Minh Nam - Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt thuyết minh của đề tài tại Hội nghị.

Ảnh: Minh Hoa.

Theo TS. Đặng Minh Nam, đề tài triển khai nghiên cứu thông qua các nhóm mục tiêu cụ thể như: Tổng hợp, phân tích các vấn đề về giá trị lịch sử, văn hóa của khu vực nghiên cứu; Đánh giá các quy hoạch và các dự án liên quan đến khu vực nghiên cứu; Phân tích, khảo sát hiện trạng về kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, cảnh quan kiến trúc tại khu vực nghiên cứu; Số hóa 3D tổng thể các công trình di tích lịch sử trong khu vực nghiên cứu; Xây dựng công cụ hỗ trợ truy xuất thông tin phục vụ quản lý khu phố cổ Gia Hội; Định hướng phát triển du lịch, thương mại dịch vụ đặc trưng của khu phố cổ; Xây dựng khung hướng dẫn thiết kế đô thị của khu vực nghiên cứu; Xây dựng Dự thảo quy định quản lý; Thiết kế mô hình mẫu kinh doanh vỉa hè và quy định quản lý và Báo cáo tổng kết đề tài. Qua đó xác định mục

tiêu của đề tài là xác định căn cứ khoa học và thực tiễn để làm cơ sở phát triển các tuyến phố ven sông trên địa bàn thành phố Huế.

Theo báo cáo của đề tài, khu phố cổ Gia Hội chủ yếu tập trung ở phường Phú Cát, Phú Hiệp và Phú Hậu, trong đó phần lớn là các công trình kiến trúc, văn hóa, lịch sử. Và thực tế hiện nay có rất ít công trình được bảo dưỡng thường xuyên, một số công trình không được trùng tu bảo dưỡng, thậm chí không có người trông coi dẫn đến nguy cơ xuống cấp, thậm chí có nguy cơ đổ sập, ảnh hưởng đến an toàn công trình và cho người dân xung quanh. Khu phố thiếu không gian lớn tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hóa, cộng đồng. Tình trạng nhà ở của người dân xây dựng mới hoặc sửa chữa cải tạo có hình thức kiến trúc hiện đại, sử dụng vật liệu mới chưa phù hợp với cảnh quan chung cũng như theo quy định quản lý xây dựng.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến của các thành viên phản biện và thành viên Hội đồng đã được đưa ra, trong đó tập trung phân biệt rõ phạm vi nghiên cứu và cần xem xét, làm rõ giá trị chung gồm nhiều giá trị khác nhau như niên đại, lịch sử, lưu niệm kiến trúc, văn hóa, xã hội, kinh tế để chỉnh sửa các nội dung cho phù hợp với mục tiêu và yêu cầu đặt ra, từ đó làm cơ sở khoa học để tiến hành nghiên cứu triển khai các khu vực có tính chất tương đồng như khu phố cổ Bao Vinh; Từ đó làm cơ sở để ban hành các quy định, chính sách về bảo tồn và phát huy giá trị các công trình di tích lịch sử; ban hành các quy định quản lý hoạt động cấp phép xây dựng và các quy định liên quan đảm bảo sự thống nhất của khu vực Gia Hội và các quy định quản lý, hoạt động kinh doanh trên địa bàn, từ đó tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực.

Minh Hoa

### 99.901% cử tri đi bỏ phiếu, ngày hội toàn dân thành công và an toàn

Ngày 23/5/2021, hòa chung trong không khí của cử tri cả nước, 99.901% cử tri của tỉnh Thừa Thiên Huế từ 18 tuổi trở lên đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.



**Cử tri là Đoàn viên Thanh niên tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 03, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Ảnh: Xuân Đạt.**

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ngày bầu cử 23/5, các cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực đến 930 khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh để thực hiện quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, để đảm bảo an toàn và hạn chế tập trung đông người các đơn vị bầu cử đã nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K để phòng chống dịch, đồng thời, chia các khung giờ để cử tri đi bầu theo từng khu vực, tổ dân cư, tổ dân phố. Các cử tri đi bầu cử được đo thân nhiệt, quét mã QR Code theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Ngoài ra, các đơn vị bầu cử còn chuẩn bị sẵn phòng cách li trong trường hợp phát hiện cử tri có thân nhiệt cao, phát khẩu trang, và sử dụng nước khử khuẩn trước khi đến bộ phận hướng dẫn bỏ phiếu.

Tham gia bầu cử, các cử tri đều cho rằng những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đều có trình độ và năng lực cao, đủ tài và đức, xứng đáng là người đại diện cho nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Theo kế hoạch bầu cử, đúng 19 giờ, tất cả các Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh tuyên bố kết thúc bỏ phiếu, toàn tỉnh đã có 888.318/889.199 cử tri tham gia đi bầu cử; trong đó, huyện Nam Đông, thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc và huyện Phong Điền có 100% cử tri tham gia đi bầu; tỉ lệ tại các địa phương còn lại như sau: huyện Quảng Điền đạt 99,999%, huyện A Lưới đạt 99,943%, huyện Phú Vang đạt 99,999%, thị xã Hương Thủy đạt 99,998% và thành phố Huế đạt 99,68%.

**Minh Hoa**

## Tạm dừng Festival Nghệ truyền thống Huế 2021

**Chiều 26/5/2021, UBND TP. Huế đã có văn bản chính thức về việc tạm dừng tổ chức Festival Nghệ truyền thống Huế 2021.**

Trước đó, dự kiến Festival Nghệ truyền thống Huế 2021 sẽ diễn ra từ ngày 29/5 - 26/6. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại và có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường; UBND TP. Huế, Ban Tổ chức Festival Nghệ truyền thống Huế 2021 quyết định tạm dừng tổ chức Festival Nghệ truyền thống Huế lần thứ 9 - 2021, cùng với toàn tỉnh tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Cũng theo UBND TP. Huế, trong trường hợp khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, đơn vị sẽ tổ chức sự kiện vào nửa cuối tháng 7/2021.



**Lễ hội Áo dài với chủ đề “Hội họa Huế và áo dài” ở cầu Trường Tiền tại kỳ Festival Nghệ truyền thống Huế 2017. Ảnh: Minh Phan.**

Festival Nghệ truyền thống Huế là một sự kiện kinh tế và văn hóa nghệ thuật tiêu biểu, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế với mục tiêu gìn giữ, tôn vinh và phát triển các nghề thủ công truyền thống.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ Festival Nghệ truyền thống Huế 2021 sẽ có hàng loạt các hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật nổi bật với khoảng 40 chương trình biểu diễn, quy tụ hàng trăm nghệ sỹ, hàng nghìn diễn viên và nghệ nhân, cùng với nhiều chương trình cộng đồng. Một số sự kiện chính nổi bật gồm cuộc thi thiết kế sản phẩm thủ công, trại sáng tác điêu khắc, tuần lễ Áo dài, lễ tế Tổ,

trưng bày trang phục cổ triều Nguyễn, đêm nhạc Trịnh Công Sơn, lễ hội Âm thực Huế, đường bia...

Ngoài ra còn có các hoạt động cộng đồng như: sân khấu thao diễn cung thuật thời Nguyễn, triển lãm nghệ thuật, trình diễn ảo thuật đường phố, biểu diễn thư pháp, thả diều, cờ người... Đây là kỳ Festival được tổ chức trong vòng một tháng với các hoạt động hấp dẫn diễn ra nhiều vào cuối mỗi tuần để thu hút du khách đến với Huế.

Lê Thành

## Khai trương Trung tâm điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 28/5/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm điều hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.



**Nghi thức bấm nút khai trương Trung tâm điều hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.**

**Ảnh: Minh Phan.**

Phát biểu tại Lễ Khai trương, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh là mục tiêu xuyên suốt và đồng bộ của tỉnh Thừa Thiên Huế trong suốt những năm vừa qua. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, tỉnh đang đối mặt với nhiều thách thức như: cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, nguồn lực để phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội, công nghệ cao còn thiếu...

“Để giải quyết các vấn đề này, UBND tỉnh đã phối hợp với Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) xây dựng Trung tâm điều hành UBND tỉnh. Sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm đóng vai trò là bộ não tổng hợp, chỉ huy, điều hành toàn bộ các hoạt động của tỉnh thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, phân tích, xử lý, đưa ra các báo cáo, quyết định phục vụ đặc lực cho hoạt động quản lý điều hành của lãnh đạo tỉnh, sở, ngành và các địa phương. Hướng đến hoàn thành mục tiêu “4 không 1 có” trong chương trình chuyển đổi số của tỉnh bao gồm: làm việc không giấy tờ, hội họp không tập trung nhiều, dịch vụ công không gặp mặt, thanh toán không tiền mặt và dữ liệu có số hóa”, ông Phan Ngọc Thọ nói.

Theo ông Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm điều hành UBND tỉnh sẽ giúp lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có thể theo dõi sát sao nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực đời sống, kinh tế xã hội như: chất lượng dịch vụ y tế, thông tin môi trường, tình hình giải quyết thủ tục hành chính, giám sát giao thông, giám sát thiên tai, bão lũ và đặc biệt là phản ánh của người dân về những bất cập xảy ra trên địa bàn... Đây là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng để lãnh đạo tỉnh có thể đưa ra những quyết định xử lý nhanh chóng, chính xác và đáp ứng nhanh, giải quyết kịp thời nguyện vọng của người dân.

Trung tâm điều hành UBND tỉnh được kết nối với Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm điều hành UBND tỉnh còn có chức năng là phòng họp thông minh, được xây dựng trên nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo, với các tính năng nhận diện được khuôn mặt, chuyển tài liệu từ dạng văn bản nói sang văn bản viết và lưu trữ được toàn bộ nội dung cuộc họp; giúp người chủ tọa biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết, lấy ý kiến, thống kê được các ý kiến của các thành viên dự họp, phần mềm tích hợp chức năng họp trực tuyến, giúp người sử dụng vừa họp không giấy tờ vừa có thể họp trực tuyến ở bất cứ địa điểm nào.

Lê Thành

## Khánh thành trường Mầm non phục vụ người dân thuộc dự án Di dời dân cư di tích Kinh Thành Huế

Ngày 29/5/2021, UBND TP. Huế đã tổ chức Lễ Khánh thành Trường Mầm non Hoàng Mai, đây là ngôi trường phục vụ cho cư dân tái định cư Hương Sơ thuộc dự án Di dời dân cư Khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế.

Trường Mầm non Hoàng Mai có tổng diện tích xây dựng trong 2 giai đoạn là hơn 8.500m<sup>2</sup> với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, trường được xây dựng với mục tiêu đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ học tập, sinh hoạt cho con em thuộc các hộ dân dự án tái định cư Khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế, đáp ứng điều kiện an sinh xã hội.



Trường Mầm non Hoàng Mai. Ảnh: Minh Phan.

Quy mô xây dựng của trường gồm khối nhà học tập 4 phòng học, sảnh đa năng và khối nhà hành chính quản trị, phòng học chức năng kết hợp với nhà bếp ăn được Công ty TNHH Khách sạn Du lịch Đại Phú Lộc tài trợ với giá trị 6 tỷ đồng. Trường được đánh giá là một trong những trường Mầm non hiện đại và đẹp nhất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ khẳng định, việc giải quyết điều kiện học tập cho con em các hộ dân khi di dời đến định cư tại nơi ở mới là vấn đề quan trọng nhằm tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định cuộc sống. Khi nhà cửa được ổn định, hạ tầng sinh hoạt được đảm bảo, con em được học tập trong môi trường an

toàn thì người dân mới yên tâm lao động, sản xuất, kinh tế dần ổn định, cuộc sống sẽ ngày càng đi lên.

Ngày nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Huế đã công bố Quyết định về việc thành lập Trường Mầm non Hoàng Mai. Theo đó, đây là cơ sở giáo dục Mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân (loại hình công lập), có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng; chịu sự quản lý trực tiếp về chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế.

Nữ Phan

## Bệnh viện Trung ương Huế xuất quân hỗ trợ Bắc Giang chống dịch Covid-19

Sáng ngày 31/5/2021, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Lễ Xuất quân Đoàn thầy thuốc tình nguyện hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.

Đoàn gồm 18 cán bộ, nhân viên là những chuyên gia thuộc các lĩnh vực hồi sức tích cực, hồi sức tim mạch, chống độc... do TS. BS Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng đoàn.



Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ động viên và tiễn đoàn tình nguyện lên đường hỗ trợ Bắc Giang chống dịch.

Ảnh: Lê Thành.

Tại Bắc Giang, đoàn có thể sẽ phụ trách một bệnh viện dã chiến hoặc phối hợp tác nghiệp cùng các đơn vị khác tùy theo tình hình thực tế. Bên cạnh trực tiếp tham gia điều trị, sàng lọc, truy vết..., các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế còn dự kiến trình bày một số

báo cáo khoa học nhằm chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Ghi nhận những cống hiến cao cả, tận tâm hết mình của những chiến sĩ áo trắng trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ gửi lời cảm ơn người nhà, gia đình của những y bác sĩ đã đồng hành và chia sẻ những khó khăn, thách thức, luôn là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ áo trắng có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

“Hy vọng đoàn công tác lên đường trong đợt này tiếp tục phát huy các phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc, luôn sẵn sàng, quyết tâm, trách nhiệm và dồn hết tâm sức, tri thức và kinh nghiệm để cùng với tình bạn đẩy lùi dịch bệnh. Chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội sẽ luôn dõi theo, hỗ trợ đoàn công tác tham gia làm nhiệm vụ để đợt chi viện lần này thật sự có hiệu quả”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Lê Thành

## Điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

Đến ngày 05/6/2021, tỉnh Thừa Thiên Huế đã qua 21 ngày không phát hiện thêm ca bệnh mới, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, cho phép hoạt động trở lại đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn, quán cà phê...); hoạt động thể dục, thể thao (trừ hoạt động sân golf, phòng tập gym, phòng tập yoga, phòng tập zumba); công viên công cộng; các hoạt động giáo dục và đào tạo nhưng phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch. Các hoạt động này phải thực hiện các giải pháp phòng chống dịch như: thực hiện giãn cách, khẩu trang, khử khuẩn, quét mã QR Code, không được tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm, giãn cách tối thiểu 2m giữa các bàn. Vận tải hành khách nội tỉnh được phép hoạt động trở lại.



Trước đó, nhiều nhà hàng kinh doanh ăn uống tại nhiều tuyến phố ở TP. Huế đã đóng cửa để phòng, chống dịch covid-19. Ảnh: Tấn Thắng.

Ban Chỉ đạo tiếp tục quy định dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Không tụ tập quá 20 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; nơi công cộng yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc. Trường hợp thực sự cấp thiết phải tổ chức do người đứng đầu đơn vị, địa phương quyết định, chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường và phải chịu trách nhiệm đảm bảo đầy đủ các quy định phòng, chống dịch như: thực hiện giãn cách tối thiểu 1m, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn, quét mã QR Code.

Tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc sản lưu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A (Hầm Hải Vân - Cầu vượt Thủy Phù tại Km 842 - đường tránh Huế - vòng xuyên vào phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà - địa giới tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị).

Ngoài ra, tiếp tục tạm dừng các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, xông hơi, cơ sở thẩm mỹ/spa, game online, rạp chiếu phim, pub beer; hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; các giải thi đấu thể thao; hoạt động tại các bể bơi, tắm sông, tắm biển.

Ban Chỉ đạo yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt, quyết định các biện pháp phòng dịch và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị, địa phương mình theo quy định.

Minh Hoa

## Công an Thừa Thiên Huế cán đích trong “chiến dịch” cấp căn cước công dân

Sáng ngày 07/6/2021, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu nhận hơn 733.528 hồ sơ làm căn cước công dân (CCCD), đạt 100,2%, vượt chỉ tiêu trước 23 ngày so với yêu cầu của Bộ Công an giao hoàn thành trước ngày 30/6/2021.



Trước dịch, lực lượng Công an quyết tâm thực hiện cấp CCCD theo kịp tiến độ của Chỉ thị 13 ngày 23/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: TH.

Theo đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã hoàn thành xuất sắc Chỉ thị 13 ngày 23/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, phấn đấu đến ngày 31/5/2021 hoàn thành việc thu nhận hồ sơ CCCD; Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, “chiến dịch” cấp CCCD tại tỉnh Thừa Thiên Huế bị gián đoạn hơn 10 ngày, nhưng thời gian hoàn thành mục tiêu chỉ kéo dài 7 ngày so với yêu cầu.

“Chiến dịch” cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử được thực hiện hiệu quả và hoàn thành trước kế hoạch là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh, sự phối hợp và giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên toàn tỉnh. Hơn nữa, đó là sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của lực lượng Công an, từ lãnh đạo đến những chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Qua đó, thể hiện sự đồng lòng, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của các cấp nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mặc dù đã vượt chỉ tiêu, yêu cầu của Bộ Công an đề ra nhưng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn nêu cao quyết tâm, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thu nhận hồ sơ CCCD, đảm bảo mọi công dân từ 14 tuổi trở lên đều được cấp CCCD. Toàn lực lượng cũng đang tập trung thực hiện các giải pháp “làm sạch” dữ liệu dân cư bảo đảm 100% dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” trước ngày 01/7. Tính đến ngày 06/6, Công an Thừa Thiên Huế đã “làm sạch” hơn 98% dữ liệu dân cư.

Minh Hoa

## Đề xuất khoảng 1.500 tỷ đồng xây dựng tuyến đường Vành đai 3

Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế đã đề xuất đầu tư Dự án tuyến Vành đai 3 với kinh phí khoảng 1.500 tỷ đồng để khớp nối hoàn chỉnh hệ thống giao thông tỉnh bằng nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 của ngân sách Nhà nước đi qua địa bàn TX. Hương Trà và TP. Huế.



Tuyến Vành đai 3 sẽ nối kết với TL 28 và đường Phú Mỹ - Thuận An (đang xây dựng), góp phần chống ùn tắc và giảm tải lưu lượng giao thông cho tuyến QL1A. Ảnh: Nữ Phan.

Dự án tuyến Vành đai 3 có chiều dài khoảng 8,3km, rộng 43m, kết cấu áo đường loại cao cấp A1 bằng bê tông nhựa nóng; vận tốc thiết kế 50km/h. Điểm đầu giao Quốc lộ 1A tại Km816+830 (nút giao Tỉnh lộ 8B), điểm

cuối giao Quốc lộ 49A tại Km19+170 (đoạn ngã ba đường Võ Văn Kiệt và đường Minh Mạng, thành phố Huế).

Trên tuyến được chia thành 2 đoạn, trong đó, đoạn 1 có chiều dài 4,7km, nối từ Quốc lộ 1A đến đường Lý Nam Đế (TP. Huế). Riêng đoạn từ đường Lý Nam Đế đến đường Bùi Thị Xuân, dài 1,68km thuộc dự án Cầu vượt Sông Hương và đường Nguyễn Hoàng. Đoạn 2 có chiều dài 3,6km, từ nút giao đường Bùi Thị Xuân đến Quốc lộ 49A (đoạn ngã ba đường Võ Văn Kiệt và đường Minh Mạng, TP. Huế). Trên tuyến được xây dựng hoàn chỉnh vỉa hè, dải phân cách, hệ thống cấp nước, thoát nước, điện chiếu sáng, trồng cây xanh dọc hai bên...

Sau khi đầu tư hoàn thiện, tuyến Vành đai 3 này sẽ nối với đường Võ Văn Kiệt, TL 28 và đường Phú Mỹ -Thuận An (đang xây dựng) góp phần chống ùn tắc và giảm tải lưu lượng giao thông cho tuyến QL1A, đoạn qua trung tâm TP. Huế và tạo động lực thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội, du lịch dịch vụ và cải thiện đời sống dân sinh địa phương liên vùng.

Nữ Phan

## Điện lực Thừa Thiên Huế hỗ trợ 50 triệu đồng giúp Điện lực Bắc Ninh phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Bắc Ninh, vừa qua, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng quyết định góp hỗ trợ Công ty Điện lực Bắc Ninh 50 triệu đồng nhằm góp phần động viên CBCNV đơn vị bạn vượt qua khó khăn.

Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang diễn biến rất phức tạp, số bệnh nhân mỗi ngày tại các địa phương tăng lên, trong đó Bắc Ninh là một trong những tỉnh đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, để duy trì một hệ thống lưới điện ổn định, CBCNV Công ty Điện lực Bắc Ninh đã và đang thực hiện cách ly dài ngày, tạm gác công việc gánh nặng gia đình để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kép

vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo nhiệm vụ SXKD, đặc biệt là công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn và phục vụ khách hàng ổn định.



Điện lực Thừa Thiên Huế hỗ trợ Công ty Điện lực Bắc Ninh phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh: Lê Thành.

Trước những khó khăn, vất vả của CBCNV Công ty Điện lực Bắc Ninh, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên đến CBCNV Công ty Điện lực Bắc Ninh tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch đạt kết quả, động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động vững vàng niềm tin, bình tĩnh vượt qua mọi khó khăn, chung tay với cả nước đẩy lùi dịch bệnh, nhanh chóng ổn định đời sống.

Ông Nguyễn Đại Phúc - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết, với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ các đơn vị trong ngành những lúc khó khăn, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã trao tặng 50 triệu đồng từ nguồn quỹ tương trợ nhằm chia sẻ khó khăn và động viên toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Bắc Ninh giữ vững tinh thần trong việc thực hiện hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả và đảm bảo cung cấp điện, đồng hành cùng địa phương nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị bạn, cùng chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch

bệnh, góp sức cùng cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn.

Lê Thành

## Cấp phép khai quật khảo cổ ở Kinh Thành Huế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã ban hành Quyết định 1743/QĐ-BVHTTDL cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCD) Huế khai quật khảo cổ tại địa điểm Điện Thái Hòa thuộc Đại Nội Huế.



Điện Thái Hòa thuộc Đại Nội Huế. Ảnh: Nữ Phan.

Cụ thể, Bộ VH-TT&DL cho phép Trung tâm BTDTCD Huế khai quật khảo cổ tại địa điểm Tả Pháo xướng và Hữu Pháo xướng ở mặt nam Kinh Thành Huế thuộc Cửa Thể Nhơn và Cửa Quảng Đức, TP. Huế. Thời gian khai quật từ ngày 02 đến 26/6. Diện tích khai quật là 60m<sup>2</sup>.

Cho phép Trung tâm BTDTCD Huế khai quật khảo cổ tại địa điểm Điện Thái Hòa thuộc Đại Nội Huế, TP. Huế. Thời gian khai quật từ ngày 05 đến 20/6. Diện tích khai quật là 66m<sup>2</sup>.

Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương; không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, phải được tạm lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để bảo quản, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc. Trung tâm

BTDTCD Huế có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, Trung tâm BTDTCD Huế phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất 1 tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 1 năm gửi về Bộ VH-TT&DL.

Nữ Phan

## Ánh sáng trong trường học qua dự án Thí điểm NAMA - Luxembourg

Dự án “Thí điểm NAMA - Hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng hiệu quả ở thành phố Huế” (VIE/401) với mục tiêu chung là thực hiện Chương trình tăng trưởng xanh cấp quốc gia và địa phương, biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả năng lượng tại thành phố Huế.

NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Action) – Hành động giảm nhẹ khí thải nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia. Dự án sử dụng nguồn ODA viện trợ không hoàn lại của Quỹ Năng lượng và Khí hậu Luxembourg – Bộ Phát triển bền vững và Hạ tầng Luxembourg, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ký Quyết định số 1874/QĐ-TTg vào ngày 24/11/2017.



Kỹ thuật viên Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đang lắp đặt hệ thống chiếu sáng mới tại các trường học trên địa bàn TP. Huế. Ảnh: Nữ Phan.

Đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã trúng thầu toàn bộ phần thiết



bị và thi công thuộc dự án “Thí điểm NAMA - Hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng hiệu quả tại Huế” (VIE/401). Dự án được khởi công từ tháng 01/2021 và đã hoàn thiện trong sáu tháng với hơn 18 nghìn bóng đèn Led Tube được lắp đặt cho 54 trường học trong môi trường giảng dạy và học tập thoải mái, ánh sáng đạt chuẩn an toàn, hiệu quả với chi phí thấp hơn so với hệ thống chiếu sáng trước đây.



**Ông Đặng Tiến Minh - Giám đốc Khối dự án Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang trình bày mục tiêu dự án NAMA trước Lãnh đạo Phòng Giáo dục TP. Huế, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quang Trung (TP. Huế). Ảnh: Nữ Phan.**

Đại diện Dự án cho biết, đối tượng hưởng thụ của Dự án “Thí điểm NAMA” là các em học sinh, đặc biệt là học sinh các trường Tiểu học và Trung học cơ sở. Đây là đối tượng phù hợp cần nâng cao nhận thức về ý thức biến đổi khí hậu toàn cầu để giảm thiểu khí thải nhà kính, góp phần thực hiện Chương trình tăng trưởng xanh Quốc gia và địa phương, biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả năng lượng tại TP. Huế.

Theo khảo sát cũng như tư vấn giám sát của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Thiết kế (thuộc Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế), hệ thống chiếu sáng của hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh đều đã cũ, sử dụng loại đèn chiếu sáng truyền thống, hiện đã xuống cấp, không đảm bảo ánh sáng cho các em học sinh, đồng thời chi phí lại cao do các thiết bị cũ tiêu hao nhiều năng lượng và thải ra khí độc cho môi trường, không đảm bảo tốt thị lực cho người sử dụng.

Để hoàn thành dự án, các kỹ thuật viên của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng hiện đại

nhất với ánh sáng ổn định, không nhấp nháy, không chói mắt để bảo vệ sức khỏe thị giác của thầy cô cũng như học sinh. Theo đó, các thiết bị lắp đặt mới với tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt của dòng sản phẩm Led Tube hiệu suất quang cao trên 150lumen/watt, nguồn ánh sáng xanh trong hạn mức quy định cho phép và các tiêu chuẩn về tương thích điện từ EMC (thuộc bộ giải pháp chiếu sáng trường học của Công ty Điện Quang).

Ông Đặng Tiến Minh - Giám đốc Khối dự án Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang chia sẻ, dự án lắp đặt cho 54 trường học tại Huế đã góp phần thực hiện mục tiêu là giảm phát thải nhà kính, tiết kiệm năng lượng thông qua thay thế các bóng đèn cũ bằng đèn Led Tube không những trong trường học mà còn tại các điểm chiếu sáng công cộng khác. *Thay đổi hành vi sử dụng năng lượng* là sự cần thiết để tiết kiệm năng lượng. Hệ thống chiếu sáng chất lượng cao sẽ mang lại lợi ích cho mọi người, đặc biệt là các em học sinh - thế hệ tương lai của đất nước cần được quan tâm và hưởng thụ.

“Trong quá trình triển khai dự án, Điện Quang đều hỗ trợ thu gom và tiêu hủy bóng đèn cũ, xử lý chất thải đảm bảo an toàn cho môi trường. Dự án thể hiện sự quyết tâm của Điện Quang hướng đến các dự án bảo vệ môi trường mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đây là công trình thể hiện sự quyết tâm của Điện Quang, được xem như là một dự án hoa tiêu nhằm hướng đến các dự án điện bảo vệ môi trường mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế sau này”, ông Minh nhấn mạnh.

**Nữ Phan**

## **Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế**

**Ngày 08/6/2021, trong chuyến đi khảo sát và kiểm tra các công trình, di tích lịch sử (Tháp Chăm Phú Diên, di tích Ứng Bình tại Châu Hương Viên, nhà máy xi măng Long Thọ) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu ngành văn hóa phối hợp với chính**

**quyền địa phương và các đơn vị liên quan nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích.**



**Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương khảo sát, đánh giá hiện trạng tại Tháp Chăm Phú Diên. Ảnh: Minh Hoa.**

Tại di tích Tháp Chăm Phú Diên (xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế), Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng Tháp Chăm Phú Diên là một di tích cấp quốc gia, mang nhiều giá trị văn hóa và là một trong những công trình cổ nhất trong số tháp Chăm còn lại trên dọc dải đất miền Trung Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Bảo tàng Cách mạng phối hợp với UBND huyện Phú Vang và các đơn vị chuyên môn đánh giá lại giá trị khảo cổ học của di tích, có phương án để tiếp tục tu bổ, chống xuống cấp và cải tạo các hạng mục bảo vệ di tích nhằm bảo đảm an toàn cho di tích khỏi bị xâm hại bởi thiên nhiên và con người. Đồng thời có kế hoạch chỉnh trang, trồng thêm nhiều cây xanh để tạo điểm nhấn về mặt cảnh quan đến du khách trong và ngoài nước.

Tại di tích Ứng Bình ở Châu Hương Viên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ để tiến hành bảo tồn, tu bổ di tích này. Đây là công trình đã được HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư. Dự án sẽ hạ giải toàn bộ di tích Châu Hương Viên hiện nay, thực hiện chống mối mọt; tu bổ, tôn tạo và phục dựng toàn bộ di tích. Đồng thời cải tạo, nâng cấp các hạng mục

phụ trợ như khu vệ sinh, sân vườn, hệ thống cấp thoát nước, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, chống sét, thiết bị an ninh theo tiêu chuẩn...

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kỹ lưỡng dự án. Việc bảo tồn, tu bổ Châu Hương Viên sẽ là một dấu ấn quan trọng trong công cuộc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa truyền thống của Cố đô Huế nói chung và di sản Ca Huế nói riêng.

Tại khu vực Nhà máy xi măng Long Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Huế có phương án tiếp nhận hiện trạng khu vực ngay sau khi nhận bàn giao nhà máy từ đơn vị chủ quản và có phương án quản lý, bảo vệ phù hợp, tránh để người dân lấn chiếm. UBND thành phố Huế phải phối hợp với các đơn vị liên quan có phương án khoanh vùng phù hợp để bảo vệ, cải tạo, chỉnh trang cảnh quan. Những gì thuộc yếu tố lịch sử cần xem xét thận trọng để bảo tồn, phát huy giá trị của nhà máy xi măng Long Thọ như một dấu tích lịch sử về một thời phát triển công nghiệp sơ khai của tỉnh, nhằm giáo dục thế hệ trẻ và phục vụ phát triển du lịch.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra tiến độ dự án Đường Đào Tấn nổi dài, yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Hoàn chỉnh kết nối khi các điều kiện về an toàn giao thông đảm bảo góp phần hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch, thay đổi diện mạo đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giảm áp lực giao thông lên các trục đường Điện Biên Phủ, Phan Bội Châu.

**Lê Phú**